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ไทยต้องเร่งรีบระบบราง สำหรับรถไฟสายจีนกับสปปลาว ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศและเมื่อรถไฟแล่นจากคุนหมิงไปถึงที่เวียงจันทน์แล้วภูเขาสูงกับระยะทางก็จะไม่ไกลกันอีกต่อไป 

ซึ่งโครงการนี้ได้กลายเป็นโครงการต้นแบบเพื่อที่จะสร้างสายแถบและสายเส้นทางที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งในไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการจีนได้ยกระดับเทคโนโลยีในการก่อสร้างและนำมาซึ่งผลประโยชน์แบบชนะทุกฝ่ายและถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต 

และการเปิดให้บริการของรถไฟเส้นทางสปปลาวกับจีนก็ได้ทำให้ประเทศไทยเร่งในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ทั้งในด้านของการขนส่งสินค้าทางรางรวมไปถึงเร่งโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ไทยจีนไปถึงจังหวัดหนองคาย 

รถไฟลาว- จีนได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาสิ่งประสาทสำคัญขอเส้นทางนี้คือการขนส่งสินค้า เพราะเริ่มต้นมีการวางตารางเดินรถสำหรับขนส่งสินค้าถึง 5 เที่ยว ต่อวันรองลงมาคือการขนส่งคนการเดินทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2 เที่ยวต่อวัน 

ดังนั้นเส้นทางรถไฟนี้จึงสำคัญต่อการเชื่อมต่อกันในการขนส่งสินค้ามายังประเทศไทยปัจจุบันในการขนส่งผ่านชายแดนจากลาวมายังประเทศไทยมีอยู่ 3 จุดคือ ด่านเชียงของด่านมุกดาหารด่านนครพนม ซึ่งเมื่อเปิดรถไฟลาว- จีน เพิ่มการขนส่งมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวตรงจังหวัดหนองคายเป็นทางเลือกที่ 4 ให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศและนครเวียงจันทน์สปปลาว 

ได้กล่าวว่าในช่วงแรกผู้ประกอบการคงต้องประเมินต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นเส้นทางใหม่และเก่านำเอามาเทียบกันเพื่อเป็นการแบ่งสัดส่วนจากปริมาณการขนส่งจากเส้นทางเดินมาก่อน แต่ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะสร้างการเติบโตการขนส่งสินค้าระหว่างไทยลาวและจีนมากขึ้น

เพราะมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีนได้ส่งมายังประเทศไทยและผลไม้ประเทศไทยที่ส่งไปยังประเทศจีน เรามองว่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งระหว่างรถไฟลาวจีนที่มีขนาดราง 1.435 เมตรและขนาดของไทยราง 1 เมตรปัจจุบันจบอยู่ที่ท่านาแล้งและยังต้องมีการยกถ่ายเปลี่ยนสินค้าระหว่างขบวนรถมีค่าธรรมเนียมและเวลาที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดต้นทุนผู้ประกอบการพิจารณาเข้าไปด้วย

ซึ่งในส่วนของกรมคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มปริมาณเที่ยววิ่งขนส่งสินค้าจากสถานีท่านาแล้งเข้าสู่ประเทศไทยจากเดิมวันละ 4 ขบวนเพิ่มไปเป็น 10 ขบวน เพื่อรองรับสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งจะมีการติดตามและแก้ไขอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งในเส้นทางนี้ 

พร้อมกันนี้คณะทำงานจะเจรจาทั้ง 3 ฝ่ายจีนลาวไทยได้ตกลงร่วมกันในการก่อสร้างสะพานเชื่อแม่น้ำโขงแห่งที่ 2จะให้บริการเฉพาะระบบรางเท่านั้น เพื่อเพิ่มขนส่งการจัดส่งทางราง

 

สนับสนุนโดย.    aesexy
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		โดยการพุ่งขึ้นของตัวดัชนี PCE ผลมาจากการชะงักตัวของการลงทุนหมู่ ยูโรโซนนัดถกแผนรับมือ เนื่องจากมีความต้องการในเชื้อเพลิงสูงกว่าปกติดัชนี PCE ทั่วไปที่รวมหมวดอาหารและพลังงานเพิ่มพุ่งขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปลายปีก็พุ่งขึ้นมาที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2534เช่นเดียวกัน

ซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นมาสเงินเฟ้อที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมของผู้บริโภคครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI จากกระทรวงแรงงานของสหรัฐนั่นเอง พูดถึงเรื่องของพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก็เป็นประเด็นที่ทำให้โซนของยุโรปหรือว่า ยูโรโซน นั้นเตรียมที่จะนัดคุยกันในเรื่องนี้



เพราะว่ามันเป็นความกังวลที่อาจจะไปส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปวันนี้เองคณะกรรมธิการของยุโรโซนเขามีกำหนดมีอีเว้นที่สำคัญก็คือเตรียมที่จะพูดคุยหาลือกันเกี่ยวกับพลังงานที่เพิ่มพุ่งงสูงขึ้น โดยหนึ่งในเหตุผลที่คณะกรรมธิการยุโรปจะต้องถกการพูดคุยกัน

โดยหลายฝ่ายได้วิตกราคาของพลังงานที่พุ่งขึ้นอาจจะส่งผลทำให้การฟื้นตัวจองเศรษฐกิจชลอตัวลงรวมไปถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนด้วย เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นมันไปส่งผลกดดันส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มที่ยากจนที่สสุดโดยคณะกรรมธิการยุดรประบุในรายงานบอกว่าการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลักแล้ว

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องหาลือกันเกี่ยวกับผลกระทบของราคาที่เพิ่มขึ้นว่ะกระทบของพลังงานประเทศมากน้อยเพียงใดแต่อย่างไรก็ตามรายงานที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมประเด็นลักเซมเบิร์กบอกว่าการรับมือกับนโยบายใดๆนั้นต้องพิจารณาอันดับแรกก่อนว่าราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องถาวรหรือเป็นเรื่องชั่วคราว

โดยมุมมองนี้ได้สอดคล้องกับความเห็นของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่เชื่อว่าราคาก๊าสน้ำมันไฟฟ้าที่แพงขึ้นเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแนวโน้มน่าจะปรับตัวลดลง 2565 และบรรดารัฐมนตรีคลังก็จะหาลือกันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและรวมกันปฏิบัติการที่ดีที่สุด

เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวเพราะว่าจำนวนจะต้องจัดทำงบประมาณสำหรับปี 2565 ซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากต้นทุนพลังงานนั่นเอง นอกจากนี้บรรยกาศในการลงทุนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลบวกหลักๆด้วยกันจากที่โจไบเดนเขาเข้าไปมีส่งนร่วมกับเรื่องของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นประกอบกับเรื่องส่วนที่คลีคลายลงก็เป็นแรงหนุนด้วย

หลังจากที่โจไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเยบร้อยแล้วทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐมีงบในการใช้จ่ายไปจนถึง 3 ธันวาคมไม่ต้องเสี่ยงในการถูกปิดดำเนินการด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  huaydee


	






	

		
		สินค้าใหม่ของอายิโนะโมะโต๊ะ  ผลิตผงเสริมกลิ่นลดโซเดียม 

		Posted on 2 ธันวาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		            ในปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่อนข้างมาแรงเป็นอย่างมาก  ผลิตผงเสริมกลิ่นลดโซเดียม  ดังนั้นหลายคนจึงมักต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรสทำให้บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นเองก็ต้องออกมาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เหมาะสมกับการตลาดและความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลานี้และแน่นอนว่าเมื่อเทรนเรื่องของการดูแลสุขภาพมาแรงดังนั้นบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะก็ต้องมีการออกสินค้าใหม่ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับเทรนในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน



          โดยในขณะนี้ทางผู้บริหารของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นให้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ที่ทางบริษัทกำลังมีการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้บริษัทนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยสินค้าใหม่ในที่นี้นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผงปรุงรสที่จะเสริม

ในเรื่องของการเพิ่มกลิ่นที่จะทำให้รสชาติของอาหารนั้นมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะแตกต่างจากผงชูรสทั่วไปของอายุน้อยกว่าโต๊ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นี้จะมีการลดปริมาณโซเดียมลงเรียกว่าจะให้โซเดียมนั้นมีปริมาณที่ต่ำมากๆ

           สำหรับปริมาณโซเดียมนั้นถ้าหากร่างกายของคนเราได้รับมากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้นหากใครที่รักสุขภาพของตนเองส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการกินอาหารที่ไม่ใส่โซเดียมในเกลือคือส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนส่วนมากมักจะเป็นอาหารโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูรสนั่นเอง

          และแน่นอนว่าเมื่อความต้องการของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปทางด้านบริษัทที่ผลิตผงชูรสขายก็จำเป็นที่จะต้องมีการอัพเดทสินค้าของตนเองออกมา  สูตรหวยยี่กี หวยดี  เพื่อให้สินค้าของตนเองนั้นยังสามารถขายได้นั่นเองเพราะถ้าคนส่วนใหญ่ไม่กินผงชูรสไปยังผลิตผงชูรสมาขายก็จะทำให้บริษัทนั้นไม่สามารถขายสินค้าได้ดังนั้นในขณะนี้ทางร้านบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสินค้าของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

            นั่นก็คือการลดปริมาณโซเดียมให้มากที่สุดเรียกได้ว่าในอาหารของลูกค้านั้นจะต้องมีโซเดียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวซึ่งในขณะนี้ซอสปรุงรสต่างๆนั้นก็มีการผลิตออกมา 2 แบบเช่นเดียวกันแบบหนึ่งก็คือในปริมาณโซเดียมเท่าเดิมซึ่งคนนั้นนิยมรับประทานกันกับอีกแบบนึงนั้นก็ออกมาให้เหมาะสมกับเทรนในปัจจุบันนั้นก็คือซอสปรุงรสตรามีโซเดียมค่อนข้างน้อย

         และเชื่อว่าในอนาคตนั้นตลาดการซื้อขายผงปรุงรสและซอสปรุงรสนั้นจะมีปริมาณโซเดียมต่ำอย่างแน่นอนซึ่งสินค้าที่ทางบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะผลิตออกมาขายก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทให้บริษัทยังคงสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตนั่นเอง 


	






	

		
		เดือนกุมภาพันธ์  ปี พ.ศ.2564 ยอดขายรถยนต์ตก 10.9 เปอร์เซ็นต์ เพราะเศรษฐกิจและโควิด-19 

		Posted on 3 พฤศจิกายน 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		

       ยอดขายรถยนต์ตก 10.9 เปอร์เซ็นต์    มีข้อมูลที่เผยแพร่มาจาก  นาย สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์   ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองประธาน ส.อ.ท.   เกี่ยวกับข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์ของปี พ.ศ.2564 ว่าในเดือนกุมภาพันธ์  รถยนต์ในประเทศไทยมียอดการขายที่ตกลง  ถึงร้อยละ 10.9 % กันเลยทีเดียว 

       โดยทั้งนี้มีการเปรียบเทียบจากข้อมูลของปี พ.ศ.2563 โดยยึดข้อมูลในเดือนเดียวกัน ซึ่งก็คือข้อมูลของเดือน เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563 นั่นเอง   ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของยอดการขายรถยนต์ที่ตกลงเยอะมากเป็นประวัติการณ์นี้  นั่นก็เพราะว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในตอนนี้นั้นเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้

          เพราะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบและส่งผลต่อความเสี่ยงในการตกงานเนื่องจากว่ามีข่าวเกี่ยวกับธุรกิจหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลงซึ่งประชาชนเองก็ต้องมีการระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นั่นเองที่สำคัญในตอนนี้การที่ประชาชนจะไปทำการกู้เงินจากทางธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายทางธนาคารเองหรือสถาบันการเงินต่างๆเองก็มีการตรวจสอบเอกสารค่อนข้างเข้มงวดมากไม่ปล่อยอนุมัติผ่านง่ายๆ

            เนื่องจากว่าทางธนาคารเองนั้นก็เกรงว่าหากมีการอนุมัติผ่านง่ายๆจะส่งผลทำให้มีหนี้สูญเกิดขึ้นได้   ที่สำคัญในตอนนี้การระบาดของไวรัส covid นั้นยังคงสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมการระบาดได้เลยเพราะยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันและยังมีคนตายจากการติดเชื้อไวรัสโควิคอีกด้วย

            ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้คนนั้นจำเป็นต้องเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นจึงมองว่าการซื้อรถยนต์นั้นยังเป็นการใช้จ่ายที่ค่อนข้างผู้ป่วยและช่วงเวลานี้นั้นไม่ควรที่จะนำเงินออกมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเวลานี้นั่นเอง

         อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันว่าสถานการณ์เรื่องของการขายรถยนต์น่าจะเริ่มดีขึ้นเมื่อมีการเปิดตัวงานมอเตอร์โชว์ซึ่งมันจะสามารถไปกระตุ้นยอดขายรถยนต์เพราะเมื่อประชาชนไปร่วมงานเราได้เห็นรถยนต์ก็อาจจะถูกใจและตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์ได้ด้วยงานมอเตอร์โชว์นั้นจะมีการจัดขึ้นที่เมืองทองธานี

            ซึ่งจะเป็นการจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคมไปจนถึงวันที่ 4 เดือนเมษายนปีพศ 2564 นี้เองเราคงต้องดูกันว่างานมอเตอร์โชว์นั้นจะสามารถกระตุ้นยอดขายรถยนต์ได้ยินหรือไม่หรือประชาชนจะยังคงเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉินจนกว่าจะมั่นใจในสถานการณ์ของเศรษฐกิจของไทยและสถานการณ์การแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิคของรัฐบาลได้นั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    หวยดี


	






	

		
		CPTPPคืออะไรทำไมรัฐบาลถึงสนใจเข้าร่วมโครงการ

		Posted on 14 ตุลาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		CPTPPคืออะไรทำไมรัฐบาลถึงสนใจ CPTPPเป็นหนึ่งในข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศโดยปกติแล้วประเทศต่างๆจะทำข้อคกลงทางการค้ากันเพื่อสิทธิประโยชน์ของประเทศสมาชิกเช่นการลดภาษีนำเข้าหรือยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าส่งออก



ซึ่งได้ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นแล้วต้นทุนถูกลงสำหรับCPTPPเป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศในภาคพื้นแปซฟิคแปลเป็นภาษาไทยตามกระทรวงพาณิชย์ว่าความตกลงที่ครบคุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด11ประเทศประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงค์โปร บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู และ ชิลี จริงๆก่อนหน้านี้มีสหรัฐอเมริการวมอยู่ด้วยแต่สหรัฐถอนตัวออกไปเมื่อปี2560ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์

นอกจากนี้ถามว่าความตกลงCPTPPเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยเริ่มต้นที่คนนี้เลย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอให้ไทยไปเจรจาเข้าร่วมCPTPPเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเพราเห็นว่าCPTPPจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์ชงเรื่องเข้า ครม. ก็ได้มีภาคประชาชนออกมาคัดค้าน

โดยภาคประชาชนได้ให้เหตุผลว่าการได้เข้าร่วมCPTPPอาจจะเป็นผลเสียต่อประชาชนมากว่าผลดีทำให้เกิด #NoCPTPP ขึ้นจนสุดท้านประธานผู้แทนราษฎรต้องตั้งคณะกรรมาการคณะวิวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาผลประโยชน์และด้านผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าร่วมในข้อตกลงนี้

ดังนั้นกระแสเรื่องCPTPPก็ได้เงียบไปสักพักหนึ่งจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่า ครม. ได้ประชุมลับให้อำนาจ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา ไปเจรจาเข้าร่วมโครงการCPTPPแต่โฆษกรัฐบาลก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยชี้แจงว่ายังไม่มีการอนุมัติให้ไทยไปเข้าร่วมเจรจาอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงการขยายเวลา50วันให้คณะกรรมาการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปหาลือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ



เนื่องจากนี้เราจะไปดูกันว่าCPTPPมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรทำไมรัฐบาลถึงอยากเข้าร่วมแต่ว่าภาคประชาชนได้ออกมาคัดค้านกันอย่างแข็งขันเริ่มที่ข้อดีของCPTPP ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นคนเสนอให้ไทยไปเจรจาของเข้าร่วมสมาชิกสมาคมCPTPPได้ให้เหตุผลแบบนี้ว่าการเข้าร่วมโครงการCPTPPจะทำให้อัตรายการขยายตัวของ GDPประเทศเพิ่มขึ้น0.12%คิดเป็นมูลค่ากว่า13,000ล้านบาท

การลงทุนจะเพิ่มมาขึ้น5.14%มูลค่ากว่า140,000ล้านบาทการส่งออกจะเพิ่มขึ้น3.47%มูลค่า270,000ล้านบาทและจะทำให้การจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย

ในขณะที่รายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมCPTPPได้ระบุในเรื่องของมาตรฐานแรงงานเอาไว้แบบนี้ว่าการเข้าร่วมCPTPPจะเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยเพราะการตกลงนี้ทำให้ประเทศสมาชิกจะต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็นมาตรฐานสากล

 

สนับสนุนโดย.    WM Casino


	






	

		
		เศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาจหยุดชะงักหลังสหรัฐ ยกระดับเตือนภัย ไม่ควรเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเพราะ covid ระบาดหนัก  

		Posted on 16 กันยายน 202116 กันยายน 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		


           เศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาจหยุดชะงัก หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีการทดลองการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยจังหวัดแรกที่ได้รับการทดลองนำร่องก่อนนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งเป็นโครงการที่ชื่อว่าภูเก็ต Sunbox นับตั้งแต่มีการเปิดโครงการนี้ขึ้นมามีนักท่องเที่ยวหลายชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตอย่างไม่ขาดสายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

       ในขณะเดียวกันที่ชาวบ้านมีรายได้ก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยผู้ติดเชื้อนั้นเป็นทั้งชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเองและเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งหลังจากที่มีการเปิดจังหวัดภูเก็ตให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวได้ไม่นานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดต้องมีการสั่งระงับการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตและคุณเข้มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

         โดยเฉพาะคนที่กลุ่มเสี่ยงจะต้องถูกกักตัวนักท่องเที่ยวจะต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบจำนวน dose ถึงจะสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ ถึงแม้ในขณะนี้จังหวัดภูเก็ตจะมีการดูแลมาตรฐานอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิตเพราะต้องการควบคุมการระบาดของไวรัสชนิดนี้แต่ชื่อเสียงเกี่ยวกับยอดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงในประเทศไทยที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่องนั้นก็ส่งผลกระทบไปถึงต่างประเทศ



      เนื่องจากในขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกมาประกาศเตือนประชาชนของตนเองเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยระบุเป็นการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิคให้ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยทางการสหรัฐมองว่าในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เหมาะสมกับการเดินทางมาท่องเที่ยว

        ซึ่งการประกาศนี้ได้มีการออกเตือนชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนประชาชนของตนเองไม่ให้ออกไปเที่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไอร์แลนด์หรือประเทศอิสราเอลรวมถึงฝรั่งเศสและยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ถูกทางสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนประชาชนของตนเองแล้วเช่นเดียวกัน

          อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยนั้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะถ้านักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกาหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเที่ยวตามโครงการของภูเก็ต Sunbox รายได้ของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็จะลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะในขณะนี้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตก็เป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งทางอเมริกานั่นเอง 

     อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในตอนนี้ทางประเทศไทยเองก็ควรจะต้องมีการหามาตรการออกมารองรับกรณีหากต่างประเทศไม่มีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจะมีวิธีการจัดการดึงความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่กำลังเริ่มไปได้ดีก็อาจจะกลับมาซบเซาได้เหมือนเดิม

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  aesexy


	






	

		
		ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น เมื่อไทยได้รับวัคซีน

		Posted on 11 สิงหาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ

	

	

		           ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยและขณะนี้กำลังมีการทดสอบการฉีดวัคซีนของบรรดาคณะรัฐมนตรีทั้งหลายรวมถึงการกระจายวัคซีนไปยังแหล่งโรงพยาบาลต่างๆ ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้สถานการณ์ของเศรษฐกิจของไทยนั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

         เนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นเริ่มเกิดความมั่นใจว่าหากประเทศไทยได้รับวัคซีนในการป้องกันการระบาดของไวรัส covid จะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้ายต่างๆในประเทศไทยนั้นสามารถคลี่คลายลงไปได้อย่างไรดีว่าเมื่อมีวัคซีนผู้คนก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจว่าตนเองนั้นจะติดเชื้อไวรัสโควิค-19  และผู้ประกอบการทั้งหลายก็สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เปิดให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ



            นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เปิดให้บริการได้  ความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจ  โดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวการติดเชื้อไวรัส covid-19 และในอนาคตอันใกล้ก็จะสามารถเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่งผลทำให้เศรษฐกิจของทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจด้านอื่นๆกลับมาดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

         ซึ่งความเชื่อมั่นต่างๆเหล่านี้นั้นเกิดมาจากเรื่องของวัคซีนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะเมื่อมีวัคซีนผู้คนก็ไม่ต้องพากันหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของไวรัสและถึงแม้จะติดเชื้อไวรัสก็สามารถที่จะรักษาอาการติดเชื้อได้  

           ดังนั้นเมื่อมีวัคซีนผู้คนจึงมีความมั่นใจและประเทศไทยเองก็ได้รับความเชื่อมั่นมาจากตัววัคซีนเช่นเดียวกันเพราะคนไทยส่วนใหญ่ในขณะนี้เบื้องต้นก็ดูแลตนเองค่อนข้างดีอยู่แล้วทำให้ประเทศไทยนั้นมีการระบาดของไวรัสค่อนข้างน้อยมากและถ้ามีวัคซีนเข้ามาเป็นตัวช่วยเชื่อว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19  ในประเทศไทยนั้นจะต้องหมดไปอย่างแน่นอน

          และเมื่อไม่มีไวรัส covid ระบาดในประเทศไทยต่างชาติก็จะมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นกล้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยกันมากขึ้นและการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะขึ้นทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องมานั่งหวาดกลัวเรื่องของไวรัสระบาดในประเทศไทยอีกต่อไป

         ซึ่งถ้าหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเศรษฐกิจของไทยก็จะกลับมาดีขึ้นได้เหมือนเดิมนักลงทุนต่างๆไม่ว่านักลงทุนชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็จะกล้าที่จะลงทุนในประเทศไทยกันเยอะมากขึ้นนั่นเอง

   และข่าวล่าสุดที่มีการขยายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆนั้นเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้  ประชาชนได้รับวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิช- ครบทุกคนก็จะทำให้ความมั่นใจนั้นมีมากขึ้นไม่ว่ากลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพไหนๆก็จะสามารถออกมาทำธุรกิจของตนเองกันได้ตามปกติไม่ต้องหวาดกลัวกับไวรัสโควิด-19  ประเทศไทยก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม

 

สนับสนุนโดย.    หวยออนไลน์บาทละ 1000


	






	

		
		Together We can 2 ของการบินไทยขยายเวลา

		Posted on 22 กรกฎาคม 2021 by admin in ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		             ด้วยสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยที่ขณะนี้กำลังประสบปัญหาด้านสถานการณ์ทางการเงินอย่างหนักและ  การบินไทยขยายเวลา ในขณะนี้ทางบริษัทการบินไทยเองก็จำเป็นต้องหาเงินเป็นจำนวนมากเพื่อไปทำการชำระหนี้โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทการบินไทยได้มีการออกมาประกาศเกี่ยวกับการล้มละลายของทางบริษัทและกำลังมีการจัดการภายในบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาตั้งตัวได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

            ดูสถานการณ์ตอนนี้ของบริษัทการบินไทยนั้นมีการออกแคมเปญและออกโปรโมชั่นมากมายเพื่อให้ลูกค้ามาใช้เที่ยวบินกับบริษัทการบินไทยรวมถึงยังมีการเปิดร้านอาหารการบินไทยเพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศสนับสนุนสินค้าของการบินไทยซึ่งมีการเปิดทั้งแบบหน้าร้านด้วยแบบนี้จะเน้นการขายอาหารซึ่งจะเป็นเช็คของบริษัทการบินไทยโดยตรงมาทำอาหารให้ทานรวมถึงยังมีการเปิดแฟรนไชส์ขายท่องโก๋และยังมีการนำสินค้าของบริษัทการบินไทยที่มีการใช้งานบนเครื่องบินมาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ของการบินไทยโดยเฉพาะเพื่อที่จะได้ระดมชนนำเงินมาใช้หนี้บริษัทและจะได้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจภายในบริษัท



            อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของบริษัทการบินไทยที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทั้งในการฟื้นฟูบริษัทและในการใช้หนี้เจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยดังนั้นทางบริษัทการบินไทยจึงได้มีการเปิดโครงการ Together We can ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการให้พนักงานการบินไทยนั้นสามารถที่จะทำการขอหยุดการทำงานชั่วคราวกับบริษัทการบินไทยได้และการหยุดการทำงานในครั้งนี้ทางบริษัทการบินไทยจะไม่ได้พนักงานออกเพียงแค่จะไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานการบินไทยจนกว่าจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมและโครงการนี้ยังมีโครงการที่เป็นการลดเงินเดือนของพนักงานการบินไทยอีกด้วย

          การบินไทยขยายเวลา  แน่นอนว่ามีพนักงานบริษัทการบินไทยหลายคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Together We can นี้และในขณะนี้โครงการนี้กำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 นี้แล้ว แต่บริษัทการบินไทยยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจภายในได้จึงจำเป็นต้องมีการเปิดขยายโครงการนี้ออกไปอีกโดยจะมีการขยายตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคมปีพศ 2564 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน  ปี พ.ศ 2564

             โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถหยุดงานไปหางานทำด้านอื่นๆได้แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าบริษัทที่พนักงานไปทำงานนั้นจะต้องไม่เป็นคู่แข่งกับถังการบินไทยและรายละเอียดของงานนั้นจะต้องไม่มีการมีลักษณะคล้ายกับบริษัทการบินไทยแต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถกลับมาทำงานกับบริษัทการบินไทยได้เหมือนเดิมซึ่งเชื่อว่าหากโครงการนี้ไปได้ดีและสถานการณ์ทางการเงินของการบินไทยกลับมาดีขึ้นก็จะทำให้การบินไทยนั้นสามารถนำเงินไปใช้หนี้ได้เยอะขึ้นเพราะโครงการ to get a v can นี้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ถึงเดือนละประมาณ 157 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.    aecasino


	






	

		
		ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว ส่งผลแบงค์ยุโรป กำไรยังจะหายไปอีก 2 ปี 

		Posted on 7 กรกฎาคม 2021 by admin in ข่าวเศรษฐกิจ, ธุรกิจและเศรษฐกิจ

	

	

		


         มีการวิเคราะห์การเกี่ยวกับเรื่อง ของสถาบันการเงินจากธนาคารกลางยุโรปหรือที่เรารู้จักกันในนาม  ECB  พูดถึงเรื่องของผลกำไรของแบงค์ในฝั่งยุโรปในช่วงปีนี้ว่าจะยังคงไม่สามารถสร้างกำไรให้กับทางแบงค์ได้อย่างแน่นอน ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว เนื่องจากว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในโซนแถบยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ปัญหาด้านเศรษฐกิจยังคงต้องมีการแก้ไขและแน่นอนว่าระดับการฟื้นตัวนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน

ซึ่งทางด้านธนาคารกลางยุโรปได้มีการลองคำนวณช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วว่าหากต้องการให้ธนาคารในฝั่งยุโรปสามารถสร้างกำไรกลับมาเหมือนเดิมน่าจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างผลกำไรและเศรษฐกิจสามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวได้นั่นเอง 

         การวิเคราะห์จากของธนาคารกลางยุโรปได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของผลกำไรที่ทางธนาคารฝั่งยุโรปนั้นปกติเคยได้รับแต่ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณกลางปีพศ2563 เป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของไวรัสโคโรนากำลังปะทุอย่างรุนแรงส่งผลทำให้เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนก็แล้วแต่อัตราได้ว่าเป็นเศรษฐกิจของทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก  ECB เศรษฐกิจยุโรปฟุบยาว และแน่นอนว่าผลกระทบจากเศรษฐกิจนั้นส่งผลเป็นปัญหารุนแรงอย่างใหญ่หลวง

ต่อทั้งผู้ประกอบการเองและต่อธนาคาร  และเมื่อมีการตรวจสอบผลกำไรที่ธนาคารเคยได้รับนั้นปรากฏว่ากำไรของทางธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2563 นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็ลดลงต่ำกว่า 1% เลยทีเดียว  ดังนั้นบทสรุปก็คือผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลทำให้ธนาคารไม่มีกำไรหรือกำไรนั้นมีน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไป

           และถ้าหากจะให้ธนาคารกลับมามีผลกำไรเหมือนเดิมเชื่อว่าจะต้องมีการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาให้ได้ซะก่อนเพราะถ้าหากในหลายประเทศทางฝั่งยุโรปยังคงมีการระบาดของไวรัสโคโรนาและยังไม่สามารถควบคุมได้อยู่แบบนี้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะยังคงดำเนินอยู่ต่อเนื่องและก็จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อกำไรของธนาคารได้อย่างแน่นอน

            ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลของแต่ละประเทศจะออกโครงการต่างๆออกมาหรือมีนโยบายออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในประเทศของตนเองรวมถึงบริษัทต่างๆในประเทศของตนเองซึ่งแน่นอนว่าประเทศในกลุ่มยุโรปเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเช่นเดียวกัน

แต่เนื่องจากว่าความช่วยเหลือนั้นจะมีการช่วยเหลือได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือได้ตลอดไปดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ทางรัฐบาลยุติการช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ก็ยังคงพบอยู่อย่างแน่นอนและเมื่อเกิดปัญหาเศรษฐกิจยังไม่หมดไปการที่ทางธนาคารจะสร้างผลกำไรนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.  หวยออนไลน์บาทละ 1000
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       สำหรับค่าโทรศัพท์มือถือต่างๆนั้นนับได้ว่าบริษัทของค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะถึงแม้ว่าจะยังคงมีการระบาดอยู่แต่ประชาชนทุกคนก็ยังต้องมีความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารติดต่อหากันดังนั้นจำนวนผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือจึงยังคงอยู่ในปริมาณปกตินับได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส

และยังคงมีจำนวนลูกค้าที่ใช้งานกันอย่างหนาแน่นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าค่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายนั้นจะมีโครงการอะไรออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ไปใช้บริการของบริษัทของตนเอง

      สำหรับบริการของค่ายโทรศัพท์มือถือระบบดีแทคล่าสุดนั้นมีโครงการออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงที่มีปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการออกโครงการมาหลายโครงการด้วยกันเช่นบริการใจดีซึ่งบริการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าสามารถให้ลูกค้าที่ใช้บริการของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Dtac นั้นยืมเงินสำหรับเอาไว้ใช้โทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตได้ทำให้โครงการนี้มีลูกค้าของ dtac เป็นจำนวนมากมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นซึ่งทาง dtac เองออกมาเปิดเผยถึงจำนวนตัวเลขว่ามียอดผู้ใช้บริการโครงการนี้สูงถึง  47เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

นอกจากโครงการนี้แล้ว DTAC ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ออกมาเพื่อหวังดึงดูดลูกค้าอย่างล่าสุดนั้น Dtac ก็มีโครงการใจดีช่วยค่ายาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการออกมาช่วยเหลือลูกค้าของดีแทคโดยตรงโดยเฉพาะเน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่ำหรือเป็นพวกกลุ่มกรรมกรที่มักจะไม่ค่อยมีเงินมากนักซึ่งโครงการนี้จะเป็นการออกเป็นคูปองให้กับลูกค้าดีแทคโดยสามารถที่จะทำการตัดเงินที่เติมเข้าไป

ในเบอร์ของ dtac นำมาซื้อคูปองในราคา 89 บาทซึ่งถ้าลูกค้าซื้อคูปองนี้แล้วลูกค้าจะสามารถเอาคูปองนี้ไปซื้อยาโดยสามารถแรกเป็นราคาค่ายาได้สูงถึง 200 บาทเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นโครงการที่ออกมาช่วยเหลือลูกค้าในช่วงปัญหาเศรษฐกิจได้ดีอย่างมากยิ่งเลยทีเดียวโดยโครงการนี้มีการให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการซึ่งทาง dtac เองได้มีการประสานงานกับร้านค้าทุกตำบลและทั่วประเทศให้สามารถใช้คูปองของทาง dtac ในการใช้เป็นส่วนลดได้เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถใช้งานได้

ไม่ว่าจะอยู่ตรงพื้นที่ไหนก็ตามเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในระบบของ dtac นั่นเองโดยกลุ่มเป้าหมายนี้จะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของระบบเติมเงินและโครงการนี้มีความชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการและใช้โครงการนี้ได้นั่นเองอย่างไรก็ตาม DTAC 

ยังคงมีโครงการใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ทาง dtac เองก็กำลังติดต่อไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดหรือแม้แต่บริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าหรือบริษัทน้ำมัน PTT เพื่อที่จะได้มีโครงการดีๆออกมาให้กับลูกค้าดีแทคใช้งานต่อไป

 

สนับสนุนโดย    เว็บหวยออนไลน์อันดับ1
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